

เวียดนาม ได้รับการรับรองระบบตรวจคุณภาพการ บริหารความปลอดภัยสำหรับมาตรฐานการดำเนินงาน ระหว่างประเทศ โดยสมาคมขนส่งทางอากาศ ระหว่างประเทศ



เวียดนาม ได้รับเกียรติให้เป็นสายการบินจดทะเบียนผ่านการรับรองระบบตรวจคุณภาพการบริหารความปลอดภัย หลังการดำเนินงานเพียง 3 ปีและมีเพียง 16% ของสายการบินทั่วโลกที่ได้รับการรับรองระบบตรวจคุณภาพการบริหารความปลอดภัย

(โฮจิมินห์ ซิตี้ – 17 สิงหาคม 2558) – เวียดนาม ได้รับการรับรองระบบตรวจคุณภาพการบริหารความปลอดภัยจาก สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ สำหรับมาตรฐานการดำเนินงานระหว่างประเทศยอดเยี่ยม ระหว่างงาน ประกาศผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก 2558 ของสายการบินและการหารือกำหนดแผนกลยุทธ์ในช่วงครึ่งหลังปี 2558 ณ โฮจิมินห์ ซิตี้

ภายในงาน เวียดนาม ยังได้รับใบรับรองคุณวุฒิ (Acknowledgment Certificate) อันทรงเกียรติจากนาย เหงียน ดัน ดิ่ง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม จากการทำผลงานดีเด่นในด้านการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนาม อย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับการได้รับการรับรองระบบตรวจคุณภาพการบริหารความปลอดภัยนี้ นับเป็นความสำเร็จที่สำคัญอันยิ่งใหญ่ใน เส้นทางพัฒนาของเวียดนามที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ซึ่งถือเป็นการยืนยันถึงคำมั่นสัญญาของสายการบินในการดำเนินงานที่ยึดมั่นในเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญบนพื้นฐานของหลักการที่ระบุไว้ในคู่มือของมาตรฐานระบบตรวจคุณภาพการบริหารความปลอดภัย โดยก่อนหน้านี้อัตราส่วนความน่าเชื่อถือทางด้านเทคนิคของเวียดนาม ได้รับ คะแนนสูงถึง 99.49% ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจอย่างมาก

มร.แบลร์ โคว์ ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคสำหรับการดำเนินงานด้านการบินและความปลอดภัย สมาคมขนส่งทาง อากาศระหว่างประเทศ กล่าวว่า “ระบบตรวจคุณภาพการบริหารความปลอดภัยเป็นระบบการประเมินผลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและถูกออกแบบมาเพื่อประเมินระบบบริหารจัดการการดำเนินงานและการควบคุมของสาย การบิน โดยการรับรองระบบตรวจคุณภาพการบริหารความปลอดภัย จะประเมินเกี่ยวกับการจัดการที่ดีของการ

ทำงานอย่างหนักและความมุ่งมั่นของคน เวลาและทรัพยากรที่สำคัญ และโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับสายการบิน เวียดนามกับความสำเร็จในการได้รับการรับรอง ระบบตรวจคุณภาพการบริหารความปลอดภัย”

“การได้รับการรับรองระบบตรวจคุณภาพการบริหารความปลอดภัย แสดงให้เห็นว่า เวียดนามให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยของการบิน ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งของการพิจารณาในอุตสาหกรรมการบิน ระดับโลกและส่วนในระดับภูมิภาคถือว่ามีเติบโตอย่างรวดเร็วจากการขยายธุรกิจ เครือข่ายการบินที่ขยายเพิ่มมากขึ้น จำนวนผู้โดยสารและความสามารถในการขนส่งสินค้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยความมุ่งมั่นของเวียดนามในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกและมาตรฐานความปลอดภัยที่เราพร้อมมอบบริการที่เยี่ยมไปด้วยคุณภาพ โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นมิตรและพร้อมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทาง” นายลู ดุก ชันห์ กรรมการผู้จัดการของเวียดนามกล่าว

แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายกับกำหนดระยะเวลาในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังใกล้จะมาถึง แต่เวียดนามยังคงประสบความสำเร็จจากผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรก 2558 ด้วยอัตราการเติบโตที่ 205% ต่อปีและมีรายได้สะสมอยู่ที่ 5.7 ล้านล้านดอง (ประมาณ 85.5s หมื่นล้านบาท) จากการประชุมแผนงานของบริษัท ฯ

นอกจากนี้ อัตราส่วนการบรรจุผู้โดยสารของสายการบินยังคงสูงอยู่ที่ประมาณ 90% ด้วยการขนส่งผู้โดยสารกว่า 4 ล้านคน ด้วยจำนวน 25,788 เที่ยวบินและเวลาการปฏิบัติงาน (OTP) ที่ 83% โดยทั้งหมดนี้เป็นการบริการเส้นทางบินภายในประเทศถึง 70% จากอัตราการเติบโตการขนส่งทางอากาศทั้งหมดของประเทศ

โดยศูนย์ฝึกอบรมที่ทำการเปิดไปในช่วงต้นปี 2558 เวียดนามได้ทำการฝึกอบรมและได้รับรองพนักงานที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมเกือบ 3,300 คน ฝึกอบรมทั้งหมด 246 ครั้ง ประกอบด้วยหลักสูตรสำหรับวิศวกร นักบิน ทีมงานการจัดการความปลอดภัยการบินรวมถึงทักษะเกี่ยวกับการบินอื่นๆ

ปัจจุบันเวียดนามมีเครื่องบินแอร์บัส A320 และแอร์บัส A321 รวมทั้งหมด 26 ลำ เปิดให้บริการ 33 เส้นทางบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ได้แก่ ไทย เกาหลีใต้ กัมพูชา สิงคโปร์ ไต้หวันและจีน ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารในการเดินทางทางอากาศได้หลายล้านคนและเป็นที่ได้รับความนิยมในการเลือกเดินทางในประเทศเวียดนามและระหว่างประเทศจากผู้โดยสาร

สำหรับการปฏิบัติการของเวียดนามในช่วงครึ่งปีแรก 2558 มีผลการดำเนินงานด้านการขนส่งภายในประเทศด้วยอัตราการเติบโตที่ 26% ปีต่อปีซึ่งนับเป็นอัตราการเติบโตสูงที่สุดที่เคยเป็นมา